

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH CHỦ ĐỘNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2010

VŨ HOÀNG HÀ

Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, có diện tích tự nhiên 6.039 km², dân số 1.578.900 người. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính: thành phố Quy Nhơn là tỉnh lỵ và 10 huyện.

Trong những năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2009, tỉnh Bình Định gặp không ít những khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra. Để khắc phục khó khăn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp của Chính phủ về hỗ trợ vốn vay từ nguồn kích cầu đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục đầu tư khôi phục sản xuất. Các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng

kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4,02% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 15,12%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,45% (khu vực kinh tế ngoài nhà nước giảm 2,5% so với cùng kỳ). Một số sản phẩm công nghiệp tăng khá nhanh: tôm đông lạnh, dung dịch truyền, bia đóng chai, điện, nước thương phẩm, đá dăm các loại ...

Về sản xuất nông - lâm - thủy sản: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhờ đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Các địa phương tích cực chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, tăng cường các loại giống mới; chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 7,52% so với cùng kỳ, trong đó nông nghiệp tăng 6,3% (riêng giá trị chăn nuôi tăng 18,73%); sản lượng lúa đạt 607.390 tấn.

Giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 10,9% so cùng kỳ, trong đó, giá trị sản lượng nuôi trồng tăng 17,9%; giá trị sản lượng khai

thác tăng 7,7%; sản lượng cá ngừ đại dương tăng 38%. Một số mô hình nuôi trồng thủy sản mới (nuôi trai, cá lồng trên biển) được đưa vào sản xuất.

Công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Diện tích trồng rừng năm 2009 đạt 6.000 ha, trong đó rừng sản xuất 3.885 ha, rừng phòng hộ 857 ha; rừng cảnh quan 100 ha. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được tinh chú trọng. Đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, bưu chính viễn thông có bước phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tăng 19,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu USD. Các nhóm hàng xuất khẩu tăng khá gồm: giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ... Lượng khách du lịch đến Bình Định tăng 9%. Doanh thu du lịch lữ hành tăng 15%. Hàng hóa thông qua cảng biển đạt trên 4,6 triệu tấn, tăng 23,1%; trong đó: Cảng Quy Nhơn đạt 4 triệu tấn, tăng 21,1%; Cảng Thị Nại 636 nghìn tấn, tăng 36,9%.

Hoạt động tài chính, tín dụng, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của suy giảm kinh tế, nhưng tổng nguồn vốn tín dụng trên địa bàn năm 2009 tăng 29,16% so với cùng kỳ; trong đó, nguồn vốn huy động tại chỗ tăng 30,33%.

Tổng dư nợ tăng 28,41% so với đầu năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.750 tỉ đồng, đạt 108,6% dự toán năm, tăng 11,8% so cùng kỳ.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đảng bộ quan tâm chất lượng toàn diện các hoạt động văn hóa, thông tin - truyền thông, báo chí, thể dục - thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được chú trọng. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao được duy trì và có mặt phát triển. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục phát triển theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Chất lượng giáo dục có chuyển biến tiến bộ. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chú trọng. Cơ sở vật chất ngành giáo dục tiếp tục được kiên cố hóa. Năm học 2009 - 2010, ngành giáo dục của tỉnh đã đưa vào sử dụng 504 phòng học mới, 33 phòng học bộ môn, 77 phòng công vụ giáo viên, hàng ngàn bộ bàn ghế giáo viên và học sinh...

Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng; tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 20,33%, tốc độ tăng dân số tự nhiên khoảng 1,18%; 90,57% trạm y tế xã có bác sĩ.

Đảng bộ chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm bớt khó khăn cho nhân dân, nhất là vùng nông thôn, bị thiệt hại do bão lũ, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách; giải quyết việc làm, giảm nghèo, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 9,8% (giảm 1,55% so với năm 2008).

Tỉnh đã hỗ trợ xây dựng gần 2.000 nhà ở cho hộ nghèo; xây dựng 41 công trình hạ tầng ở 20 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Công tác an ninh - quốc phòng được chú trọng thực hiện. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các mục tiêu quan trọng. Công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện quân sự, diễn tập khu vực phòng thủ, tuyển quân được thực hiện đúng kế hoạch. Công tác phối hợp cứu hộ, cứu nạn trong thiên tai, bão lũ đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Các hoạt động trên lĩnh vực cải cách tư pháp tiếp tục được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có tiến bộ.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ đặc biệt quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt thực hiện các văn bản, kết luận Hội nghị Trung ương 9, 10 (khóa X); chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Qua sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đã phát hiện và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Các đợt vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức*

Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá tốt. Năm 2009, các cấp ủy đã chỉ đạo triển khai sâu rộng Cuộc vận động với chủ đề: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kiểm điểm 40 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc tự giác phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong công tác có nhiều chuyển biến tích cực; cải cách hành chính trong các cơ quan đảng, chính quyền có nhiều tiến bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, về lý luận chính trị được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Trong năm, Đảng bộ đã tổ chức 135 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chính trị - hành chính, nghiệp vụ cho 13.795 lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1975 – 2005 và lịch sử đảng bộ, truyền thống đấu tranh cách mạng xã, phường, thị trấn được chú trọng.

Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuẩn bị nhân sự các cấp ủy nhiệm kỳ tới. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực thực hiện chính sách cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - công nghệ có trình độ cao theo Đề án 165.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại

hội XI của Đảng, hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy, công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp, công tác biên tập văn kiện đại hội, tổng hợp ý kiến tham gia các dự thảo văn kiện đại hội...

Công tác phát triển Đảng có chuyển biến tích cực. Tính đến 20 - 11 - 2009, các cấp ủy đã kết nạp 2.171 đảng viên mới, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Các chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và kế hoạch của Trung ương được Tỉnh ủy triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra - kỷ luật được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng thực hiện.

Hội đồng nhân dân các cấp đã tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, phát huy vai trò đại biểu hội đồng nhân dân trong việc xem xét, thông qua các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được chỉ đạo theo kế hoạch; tập trung trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài chính. Hầu hết các vụ sai phạm được chỉ đạo xem xét làm rõ, xử lý đúng pháp luật.

Năm 2010 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; là năm toàn Đảng bộ tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện

các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Để đạt được những mục tiêu đó, năm 2010, Đảng bộ, chính quyền tỉnh tập trung thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau:

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa, tái định cư để triển khai các dự án, nhất là các dự án đầu tư quy mô lớn đã được cấp phép ở khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp. Tích cực huy động các nguồn vốn và thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp Nhơn Hòa, Hòa Hội, cụm công nghiệp Cát Khánh, Cát Trinh.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai và tài nguyên, khoáng sản. Đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và nhân dân. Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý kiên quyết tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép. Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và công tác quản lý môi trường sinh thái.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II) của Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững 3 huyện miền núi của tỉnh; tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng theo kế hoạch.

(Xem tiếp trang 64)